



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556

ภาวะธุรกิจภาคใต้โดยรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน เพราะการส่งออกดีขึ้น จากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีทิศทางที่ดี จึงทำให้การส่งออกยางพาราแปรรูปยังทรงตัวต่อเนื่อง ส่วน ไม้ยางพาราแปรรูปปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปส่งออกได้ดี ขึ้น การท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีนักท่องเที่ยวจากจีน อินเดีย รัสเซีย เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมทั้ง นักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนมากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง การบริโภคภาคเอกชนผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้น และในภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจนั้น ยังมีปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น การปรับค่าจ้างขึ้นค่าเพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐ และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันการส่งออกลดลง

แนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าภาวะธุรกิจยังคงเผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกยางพาราแปรรูป อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ธุรกิจยังคงประสบกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และปัญหาขาดแคลนแรงงาน

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 จำนวน 89 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (23 ราย) อุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มดิบ (7 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็งและเพาะเลี้ยง (12 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (21 ราย) การค้า - ค่าปลีกค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (12 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (14 ราย) พบว่าภาวะธุรกิจในภาคใต้โดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปรับตัวดีขึ้นจาก ไตรมาสก่อน เพราะผู้ประกอบการส่งออกได้ดีขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศจีนมีสัญญาณการฟื้นตัว ทำให้การ ส่งออกยางพาราแปรรูปไปตลาดจีนยังทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป มีสัญญาณที่ดีจากความต้องการซื้อเพื่อทดแทนสินค้าในสต็อกที่ลดลง แต่ต้องเป็นสินค้ามีคุณภาพ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางมีอย่างยังส่งออกได้ดีโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ทะเลแช่แข็งและแปรรูปส่งออกได้ดีขึ้นโดยเฉพาะปลาทูน่าและซูริมิ ส่วนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ผู้ประกอบการได้ปรับตัวโดยผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใต้วัตถุดิบที่มีจำกัด ทางด้านการท่องเที่ยวขยายตัวจาก นักท่องเที่ยวจีน อินเดีย รัสเซีย เดินทางเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามัน ขณะเดียวกันทางฝั่งอ่าวไทย ได้รับปัจจัยบวกจากการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ และทางภาคใต้ชายแดนนักท่องเที่ยวจากประเทศ มาเลเซียมีความมั่นใจในความปลอดภัยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามากขึ้น

ด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคมีกระแสวิงการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดให้จองซื้อไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบกับมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้หลายโครงการไม่สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด และต้องชะลอการเปิดโครงการใหม่ สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานตามนโยบายภาครัฐนั้น ยังคงเป็นอุปสรรคและเป็นภาระต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรม

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าภาวะธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนซึ่งมีผลต่อการส่งออกยางพาราแปรรูป ส่วนการท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีเที่ยวบินใหม่เปิดเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะชะลอตัวตามความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค

การผลิตและการส่งออก

ในไตรมาสที่ 1 การส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ถูมมือยาง และไม้ยางพาราแปรรูป ส่วนยางพาราแปรรูปและอาหารทะเลกระป๋องยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 1 การส่งออกยางพาราแปรรูปทรงตัว เนื่องจากในช่วงต้นไตรมาสภาครัฐได้มีมาตรการลดการส่งออกยางพาราแปรรูปตามข้อตกลงการประชุมสภามนตรีไตรภาคียางพารา (ITRC) ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดปริมาณการส่งออกร้อยละ 10 (โดยคำนวณจากฐานการส่งออกปี 2554 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556) อย่างไรก็ตามภายหลังจากภาครัฐผ่อนคลยมาตรการดังกล่าวและมีแรงซื้อสินค้ายางพาราจากตลาดจีนเพื่อทดแทนสินค้าคงคลัง มีผลให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้ายางพาราได้ดีขึ้น ทำให้ราคาประมูลยางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาในไตรมาสแรกปีนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 83.56 บาท ใกล้เคียงกับกิโลกรัมละ 82.74 บาทเมื่อไตรมาสก่อน

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 การส่งออกยางพาราแปรรูปยังทรงตัวต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด และคาดว่าราคายางพาราแปรรูปจะเคลื่อนไหวระหว่างกิโลกรัมละ 70.00 - 80.00 บาท

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 1 การส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนเพราะในช่วงต้นไตรมาสตลาดจีนมีคำสั่งซื้อเพื่อชดเชยสินค้าคงคลังที่ลดลง แม้ว่าในช่วงตรุษจีนมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้มีการชะลอซื้อ แต่ภายหลังเปิดทำการความต้องการของตลาดจีนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนราคาวัตถุดิบไม้ท่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.70 บาทใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปยังมีทิศทางที่ดีจากความต้องการของตลาดจีนที่ยังมีคำสั่งซื้อต่อเนื่องแต่สินค้าที่ส่งออกได้จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น

อุตสาหกรรมถูมมือยาง ในไตรมาสที่ 1 การผลิตและการส่งออกถูมมือยางยังดีต่อเนื่อง เพราะตลาดหลักสหรัฐอเมริกามีความต้องการมากขึ้นเนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นด้านสุขอนามัย เพียงแต่ผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเครื่องจักรมาแทนแรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกถั่วเหลืองมีแนวโน้มจะดีต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดโลกซึ่งเห็นความจำเป็นและความสำคัญด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความสามารถของผู้ประกอบการในการรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ในไตรมาสที่ 1 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบในภาคใต้เพิ่มขึ้นตามผลผลิตปาล์มดิบที่มากขึ้นตามการขยายตัวของพื้นที่ปลูกและสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้ในช่วงต้นไตรมาสผลผลิตล้นตลาดภาครัฐจึงมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากราคापาล์มตกต่ำโดยกำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มโรงงานผลิตไบโอดีเซล และผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 25.00 บาท จำนวน 100,000 ตัน (CPO) และให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มทะเลจากเกษตรกรรายย่อย ในราคา ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มอัดรำน้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 17 ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.00 บาท ครั้งแรกจำนวน 50,000 ตัน (CPO) ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว และครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 ตัน ซึ่งได้จัดสรรโควตาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 แต่ชะลอโครงการเนื่องจากราคาปาล์มในช่วงดังกล่าวสูงกว่ากิโลกรัมละ 4.00 บาท อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผลปาล์มมีคุณภาพดีมีอัตราการให้น้ำมันปาล์มประมาณร้อยละ 16-18 ทำให้ราคาผลปาล์มดิบตลอดไตรมาสเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.05 บาทใกล้เคียงกับกิโลกรัมละ 4.01 บาทเมื่อไตรมาสก่อน

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าผลผลิตปาล์มดิบยังทรงตัวต่อเนื่อง และคาดว่าราคาผลปาล์มดิบเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 4.00 บาท

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 1 การส่งออกทรงตัวแม้ว่าในช่วงต้นไตรมาสมูลค่าส่งออกอาหารทะเลกระป๋องลดลงเพราะจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้มีการต่อรองลดราคาสินค้าผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยเน้นผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อภายใต้วัตถุดิบที่มีจำกัดและตลาดใหม่เพิ่มในตะวันออกกลาง ได้แก่ตลาดซาอุดีอาระเบียและโอมาน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังผลิตและส่งออกปลาซาร์ดีนไปจำหน่ายตลาดแอฟริกาได้มากขึ้นด้วย

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องยังทรงตัวต่อเนื่องเพราะผู้ประกอบการยังมีข้อจำกัดจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และแรงงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิต

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่แข็ง แปรรูป และเพาะเลี้ยง ในไตรมาสที่ 1 การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกปลาทูน่าและซูริมิ แต่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับคู่แข่งเช่นประเทศอินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ทำให้ตลาดมีการต่อรองราคาและสั่งซื้อสินค้าเกรตรองลงมามากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้ซื้อ แต่เนื่องจากความต้องการของตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นยังมีต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวโดยการผลิตสินค้าพร้อมบริโภคและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อเพื่อรักษาตลาดแม้ว่ามูลค่าจำหน่ายลดลงเพราะมีการต่อรองปรับลดราคาจากตลาดก็ตาม

ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้งผลผลิตลดลงเพราะเกษตรกรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคระบาดโดยชะลอการเลี้ยงจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 กุ้งขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 162.09 บาท เทียบกับราคากิโลกรัมละ 135.66 บาทเมื่อไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกยังทรงตัวและผู้ประกอบการยังประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนเพิ่ม ส่วนตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการต่อเนื่อง ส่วนการเพาะเลี้ยงน่าจะจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยราคาน่าจะอยู่ในระดับสูง

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมภาคใต้ในไตรมาสที่ 1 ยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เพราะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยเฉพาะฝั่งอันดามันมีนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซียและอินเดีย เข้ามาท่องเที่ยวมากกว่าที่ผ่านมา และในจังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียได้แก่ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน มาท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสัมมนาในประเทศเป็นลูกค้าหลักมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทางด้านพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนเพราะทางการได้ผ่อนปรนให้ขับรถเข้ามาได้ถึงจังหวัดภูเก็ต

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการท่องเที่ยวในภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันและอ่าวไทย จะขยายตัวได้ต่อเนื่องเพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มสายการบินทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้แม้ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นปกติแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนอาจทำให้นักท่องเที่ยวลดลง

การบริโภคภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 1 การบริโภคภาคเอกชนสะท้อนจากยอดขายสินค้าของธุรกิจต่าง ๆ ชะลอตัว โดยเฉพาะสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย เพราะผู้บริโภคมีระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลง ส่วนสินค้าจำเป็นผู้ประกอบการยังจำหน่ายได้ต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายให้ได้ตามเป้าหมาย ส่วนยอดขายรถยนต์ลดลงหลังจากสิ้นสุดนโยบายรถคันแรกของภาครัฐที่คาดว่าจะส่งมอบรถแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัวเนื่องจากความระมัดระวังของผู้บริโภค แต่สำหรับสินค้าจำเป็นยังจำหน่ายได้ต่อเนื่องแม้สินค้าเกษตรจะมีราคาลดลงก็ตาม (แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี)

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ ชะลอลง ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง แม้ว่า มีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและการขยายตัวของธุรกิจจากส่วนกลางที่เข้ามาลงทุนทำให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ต้องขยายเวลาการส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ลูกค้าโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงที่ยังเริ่มการก่อสร้างได้ไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้เปิดจองไปแล้วอีกทั้งบางโครงการตั้งราคาขายค่อนข้างสูงทำให้ไม่ตอบสนองผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูงที่มีกำลังซื้อจำกัด และความต้องการที่อยู่อาศัยในตัวเมืองแทนที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีราคาสูง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังประสบปัญหาต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้นทั้งราคาที่ดิน ค่าแรงงานและวัสดุก่อสร้าง ทำให้ต้องชะลอการเปิดโครงการใหม่

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าภาวะอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวต่อเนื่อง เพราะผู้ประกอบการยังไม่สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าทั้งแนวราบและแนวสูง ทั้งนี้เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และที่ดินมีราคาสูงขึ้น ทำให้การดำเนินงานล่าช้าจนต้องชะลอการเปิดโครงการใหม่

การลงทุนภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 1 ภาคใต้โดยรวมยังมีการลงทุนต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการจังหวัดตรังมีการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม มีการสร้างโรงงานบีบเมล็ดคินปาล์ม ซ่อมแซมเครื่องจักรประจำปี และเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างมีการก่อสร้างสำนักงานและคลังเก็บวัสดุก่อสร้าง ส่วนธุรกิจโรงแรมและบริการมีการลงทุนสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียนและพื้นที่เกาะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง เพื่อให้มีความพร้อมรองรับลูกค้า เพราะขณะนี้ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้นหารายได้เพิ่มจากค่าอาหารเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจังหวัดสงขลามีการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำยางชันและอาหารทะเลโดยนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงาน มีการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมยางแท่งนอกจากนี้ได้มีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ IT มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและได้มีการขยายสาขาของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับจังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวได้สร้างที่พักเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่ไร่เลย์ (จังหวัดกระบี่) เป็นต้น

การจ้างงาน

ในไตรมาสที่ 1 ทุกภาคธุรกิจในภาคใต้ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งแรงงานที่มีทักษะและไร้ฝีมือ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความกังวลต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่ส่งผลให้ธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนแรงงานและต้นทุนรวม ผู้ประกอบการบางรายปรับตัว โดยนำเครื่องจักรที่สามารถทดแทนแรงงานเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จ้างเหมาแทนการจ้างรายวัน รวมทั้งฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานและพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมของภาคใต้จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากทั้งอุตสาหกรรมยาง อาหารทะเลและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการจึงยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้ในภาคใต้ยังคงขาดแคลนแรงงานต่อเนื่อง

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าการขาดแคลนแรงงานยังมีต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ในไตรมาสที่ 1 ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากทั้งปัจจัยราคาวัตถุดิบ พลังงาน และค่าจ้างแรงงาน ในขณะที่ผู้ประกอบการมีข้อจำกัดในการปรับราคาสินค้า เพราะตลาดมีทางเลือกจากประเทศคู่แข่งอื่นแม้ว่าเป็นสินค้าคุณภาพเกรดรองกว่าก็ตาม เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้การซื้อขายยังมีการเจรจาต่อรองราคามากขึ้นและลดเกรดสินค้าที่ส่งซื้องลง ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนและผลิตสินค้าตามราคาและเกรดสินค้าที่มีคำสั่งซื้อ รวมทั้งขยายตลาดใหม่เพิ่มทั้งในและต่างประเทศ

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2556 คาดว่าต้นทุนการผลิตทุกภาคอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบพลังงาน และค่าจ้างแรงงาน ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการลดลง

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
มีนาคม 2556